

Source :

หน้าหน้า

Date : 4 ก.ค. 2559

Page : 14

No :

# ศาลเยาวชนและครอบครัวร้อยเอ็ด จัดรวมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ

นายวิชัย ตีลาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “รวมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ” และสนองนโยบายศาลยุติธรรม ในการอำนวยความยุติธรรม และความสะดวกแก่ประชาชน

14 ทั้งนี้ เพื่อให้คู่ความได้มีส่วนร่วมในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น ด้วยความรวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดี สิทธิหน้าที่ของจำเลย และผู้เสียหายในคดีอาญา ทั้งยังก่อให้เกิดความปรองดอง ความสมานฉันท์ รู้รักสามัคคีของคนในสังคม ประชาชน รวมถึงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและใช้บริการมากขึ้น ซึ่งจะนำให้

คดีที่จะขึ้นสู่ศาลลดน้อยลง โดยมีคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ พนักงานอัยการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ทนายความ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมสำคัญได้แก่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่องบทบาทของฝ่ายปกครองกับการสมานฉันท์และสันติวิธี โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, การบรรยายเรื่อง บทบาทของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนายวิชัย ตีลาสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด, การบรรยายเรื่อง เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนางริษา เต็ดขาด ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

# บทบรรณาธิการ

## ๓ หนีศาลแบบอย่างอันเลวร้าย

กรณีที่นายขวัญชัย ไพรพนา อดีตแกนนำคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรธานี หนีคำพิพากษาของศาลฎีกาที่พิพากษาจำคุกนายขวัญชัย 2 ปี โดยไม่รอลงอาญาและปรับ 5 แสนบาท คดีที่พิพากษากลุ่มคนเสื้อแดงบุกพังเวทียการปราศรัยและทำร้ายมวลชนกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยเหตุเกิดกลางเมืองอุดรธานี เมื่อปี 2551 โดยนายขวัญชัยอ้างเหตุผลที่หลบหนีว่าจะกลับมารับโทษก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้ว

ข้ออ้างของนายขวัญชัย ดังกล่าวเหมือนข้ออ้างของพระธรรมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ฐานพัวพันการฟอกเงินและรับของโจรคดียักษ์ยอกเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งเหล่าศิษย์วัดพระธรรมกายพยายามขัดขวางการจับกุมเจ้าสำนักธรรมกายโดยอ้างว่า พระธรรมชโยจะเข้ามามอบตัวก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้น

นอกจากนี้ข้ออ้างในการหนีโทษความผิดของนายขวัญชัยยังเหมือนกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีโทษจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญาในคดีทุจริตตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ยอมรับศาลโดยอ้างว่าถูก

แทรกแซงจากอำนาจนอกรัฐธรรมนูญ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าศาลจะมีคำพิพากษาอดีตนายกรัฐมนตรีได้ให้ทีมทนายความนำอุทธรณ์ ซึ่งภายในบรรจเงิน 2 ล้านบาท พยายามติดสินบนผู้พิพากษาแต่ไม่สำเร็จจึงหนีโทษความผิดออกนอกประเทศ

จากข้ออ้างไม่ยอมรับอำนาจศาลหรือพิสูจน์ตัวเองตามกระบวนการยุติธรรมทั้งของนายขวัญชัย พระธรรมชโย และนายทักษิณ จึงไร้เหตุผลอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะข้ออ้างของนายขวัญชัยและพระธรรมชโยที่ว่า จะยอมรับโทษความผิดหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต่อเมื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้น เพราะความจริงแล้วคำพิพากษาของศาลกับเรื่องบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นคนละเรื่องอย่างสิ้นเชิง เพราะศาลเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับชาติและดำรงความเป็นอิสระในฐานะหนึ่งในอำนาจอธิปไตยมาช้านาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคณะผู้ใช้อำนาจบริหารประเทศไม่ว่ายุคใดสมัยใด

อีกทั้งที่ผ่านมามีตัวอย่างที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการอ้างบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก่อนแล้วค่อยกลับมารับโทษหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเป็นแค่วาทกรรมลวงโลก เพราะนายทักษิณและคนของในระบอบทักษิณหลายต่อหลายคนหนีโทษความผิดตามคำพิพากษาของศาลหรือหนีหมายจับต่างๆ ที่อยู่ในยุครัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง

จากพฤติการณ์ของนายขวัญชัย นายทักษิณ และพระธรรมชโย จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างบรรทัดฐานอันเลวร้ายจากการทำตัวอยู่เหนือกระบวนการยุติธรรมและทำลายหลักนิติรัฐตลอดจนความศักดิ์สิทธิ์ของศาล

<b>MIC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : <b>ไทยโพสต์</b>	
Date : - 4 ก.ค. 2559 Page : 6	No :

# ลัทธิ 'รอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย' คงเป็นที่ศรัทธา ถ้าผู้นำไม่ใช่ อันธพาล - โจรปล้นชาติ - มารศาสนา



เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ศาลจังหวัดอุดรธานีได้พิพากษาคดีที่นาย เจริญ หมู่ขจรพันธ์ อดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) อุดรธานี กับพวก ฟ้อง นายขวัญชัย สารคำ หรือโพรพนา อดีตประธานชมรมคนรักอุดร ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส ร่วมกันทำร้ายร่างกายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน และร่วมกันทำลายทรัพย์สิน

โดยกลุ่มพันธมิตรฯ มีกำหนดการเปิดเวทีปราศรัยที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เขตเทศบาลนครอุดรธานี ในวันที่ 24 ก.ค.51 แต่ก่อนจะถึงวันที่นัดหมาย ขวัญชัยก็ได้ใช้วิทยุชุมชนของตนเองปลุกเร้าระดมมวลชนคนรักอุดรฯ ที่จัดตั้งไว้ให้มาแสดงพลัง จัดการกับกลุ่มพันธมิตรฯ ที่จะมาเปิดเวที และในช่วงเย็นวันที่ 24 ก.ค.51 ขวัญชัยก็คุมกลุ่มอันธพาลการเมืองบุกไปที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม รื้อทำลายเวที โส้ทำร้าย ทบตี มวลชนพันธมิตรฯ อย่างอุกอาจ โหดเหี้ยม ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง มีภาพที่ปรากฏออกมาทางทีวีของเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างชัดเจน หลังเหตุการณ์คลี่คลาย ปรากฏว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า 20 คน ในจำนวนนั้นมีบาดเจ็บสาหัส 2 คน

ในครั้งศาลฎีกาได้พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลอุดรธานี ให้เหลือจำคุก 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา และปรับเป็นเงิน 350,000 บาท และสั่งปรับนายประกันที่ทำสัญญาไว้จำนวน 500,000 บาท

ด้าน นางอารณี สารคำ ภรรยา นายขวัญชัย เปิดเผยว่า ขอขอบคุณที่ศาลเมตตาลดโทษให้เหลือจำคุกแค่ 2 ปี และได้กล่าวอีกว่า "ถึงวันนี้เราก็ไม่ทราบว่าจะไปอยู่ที่ไหน ทราบแต่ว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เรื่องที่ไม่มาฟังคำพิพากษาคิดว่าตัวเขาเองคงพิจารณาเองแล้วว่าหากประเทศไทยมีประชาธิปไตยเมื่อไหร่ คิดว่าตัวนายขวัญชัยน่าจะกลับมารับโทษ เพราะช่วงนี้ยังถือว่า 'ยังไม่มีประชาธิปไตย' เมื่อคิดว่ายังไม่มีความยุติธรรมก็คงไปหาที่ปลอดภัยของตัวเอง เพราะ

ขนาดตัวเองอยู่ที่บ้านยังไม่ปลอดภัย ทำให้เราคิดว่าที่ผ่านมามีตัวแถมเอง ถูกรังแกมากที่สุด" นางอาภรณ์กล่าว

นับว่าเป็นอีกคนที่ตามรอยลัทธิตี "รอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย" ก่อน ทั้งๆ ที่มีภาพหลักฐานผ่านทีวีชัดเจน ถึงการเป็นแกนนำกลุ่ม อันธพาล ไล่ทำร้าย ทูบตี มวลชนพันธมิตรฯ อย่างอุกอาจ โหดเหี้ยม ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมือง

ก่อนหน้านี้ไม่นาน กรณีท่านอัมมชโยก็เหมือนกัน โดยตัวแทน คิชฌานุคิชฌียงคนอ้างว่า ท่านอัมมชโยควรมอบตัว และ จะมอบตัวเมื่อ "บ้านเมืองกลับมาเป็นประชาธิปไตย" แล้ว ทั้งๆ ที่มีข่าวชัดเจนท่านอัมมชโยเกี่ยวพันกับการรับเงินทุจริตในคดียักษ์กยศ. สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น โดยมีการรับเงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท ประชาชนผู้เดือดร้อนมากมาย ความโลภ การสอนคนให้โลภ การรับเงินโกงประชาชนผ่านสถาบันการเงินอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์ รูปภายนอกเป็นพระ แต่อาจจะทำให้ศาสนาต้องเสื่อมลงเป็นอย่างมาก

และต้นตอแห่งลัทธิตี "รอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยก่อนยอมรับ กระบวนการยุติธรรม" นี้ก็คือ "โจรปล้นชาติ"

ย้อนกลับไป 19 ปี วันที่ 2 กรกฎาคม 2540 รัฐบาลพลเอกชวลิต ได้ประกาศลอยตัวค่าเงิน โดยทุนสำรองระหว่างประเทศเกือบหมดสิ้นไป จนต้องเข้าสัญญา LOI รับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF คนใกล้ชิดอย่าง นาย เสนาะ เทียนทอง ได้เคยเปิดโปงไว้ว่า "คนคนนี้รวยเพราะโกงชาติ" กล้าทำแม่เฒ่าบ้านเฒ่าเมืองเพื่อเอาประกัน ให้นายทนง พิทยะ มาเป็น รมว.การคลัง เข้ามาไม่กี่วันก็ลอยตัวค่าเงิน บาท จาก 26 บาท ขึ้นเป็น 50 บาท พี่น้องคนไทยจึงเป็นเอ็นพีแอลทั้งประเทศ พอเสร็จภารกิจก็ลาออกเลย มาจัดตั้งรัฐบาลใหม่

มีหลักฐานว่า นายทักษิณได้โอนเงินไปสิงคโปร์ในช่วงกลางเดือน มิถุนายน ด้วยการซื้อหุ้นชินอินเตอร์ฯ ผ่านบริษัท ยูโอบี สิงคโปร์ การทำกำไรค่าเงินบาทนั้น ก็คงเป็นที่มาของเงินมากมายในบัญชีอย่างวินมาร์ค หรือแอมเฟิลริช

จากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี 2540 เริ่มใช้ มีการ

ห้ามไม่ให้เจ้าของกิจการสัมปทานเข้าเป็นรัฐมนตรี จึงเก็บหุ้นให้ลูก พานทองแท้ น้องยิ่งลักษณ์ และคนใกล้ชิดอย่างนายบรรณพจน์ เป็น "นอมินี" ถือหุ้นแทน มีหลักฐาน เช่น นายพานทองแท้ซื้อหุ้นกลุ่ม ธนาคารทหารไทยจากแม่เป็นเงิน 4,500 ล้านบาท ทั้งๆ ที่แม่ซื้อ มาก่อนหน้านั้นประมาณ 3 เดือน ด้วยมูลค่าเพียง 1,500 ล้านบาท ปลอมหนี้ 3,000 ล้านบาทเพื่อเป็นทางคืนปันผลหุ้นชินฯ ให้แม่

หลักฐานของน้องยิ่งลักษณ์ก็เช่นกัน แม่เหลือหนี้คืนพี่ชาย 11 ล้านบาท แต่เมื่อได้รับปันผล 13.5 ล้านบาท ก็เขียนเช็คให้พี่ชายทั้ง 13.5 ล้านบาท แต่คงถูกเตือนว่าจะโกหกไม่เนียน จึงขีดฆ่าและแก้ไข เป็น 11 ล้านบาท แต่ที่เหลือก็จ่ายเช็คเงินสดเข้าบัญชีหลานพินทอง ทาทั้งจำนวน 2.5 ล้านบาทในวันเดียวกัน.

ครอบครัวชินวัตรไม่ยอมรับคำพิพากษา เมื่อถึงเวลาส่งน้องยิ่ง ลักษณ์มาเป็นนายกฯ ให้นโยบายเอาใจชวาวา ด้วยการรับจำนำข้าว ราคาสูงกว่าตลาดโลก ย้อนนำไปสู่การสะสมไม่สิ้นสุด โกงๆ ทุ๊กๆ จนสร้างหนี้ไว้ให้ลูกหลานไม่น้อยกว่า 5 แสนล้านบาทในเวลาเพียง ประมาณ 2 ปี และในที่สุดอ้างประชาธิปไตย ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หวังคืนเงินโกงชาติของพี่ชาย 4.6 หมื่นล้านบาทรวมดอกเบี้ย ต่างหาก โดยไม่ต้องการแสดงหลักฐานชี้แจงหักล้างหลักฐานที่ปรากฏ ใดๆ นี่จึงเป็นที่มาแห่งลัทธิตี "รอบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย" ทั้งๆ ที่มีหลักฐานโกงชาติมากมาย และแรงออก พ.ร.บ.นิรโทษฯ คืนเงินพี่ชาย ทั้งๆ ที่ติดหนี้ชวาวามากมาย ก็ทำให้เห็นธาตุแท้ว่า "หนี้ชวาวา ให้รอไป คืนเงินโกงชาติพี่ชายต้องมาก่อน"

ถ้าบ้านเมืองมีอันธพาล - โจรปล้นชาติ - มารศาสนา ทำผิด แล้วไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมนำหลักฐานมาชี้แจงความบริสุทธิ์ แต่รอ "การเลือกตั้ง" โดยอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย และจะใช้อำนาจนั้นล้าง ความผิดอย่างนี้... แล้วเมื่อไร? ...ไทยจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงสักที

ไทยทนเชื่อว่า ถ้าอันธพาล - โจรปล้นชาติ - มารศาสนา ยอมรับความผิดตามหลักฐาน หรือลู้คดีด้วยหลักฐาน ประเทศไทยจะได้ประชาธิปไตยเต็มใบกลับมาโดยเร็วครับ.